



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าท้าหยั่งดิน: แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมดอนคลัง	ไทยรัฐ
2. ปลัดฯ ขับเคลื่อนการค้าสินค้าเกษตร	แนวหน้า
3. เกษตรฯ ถกคกก. พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งฯ การปฏิรูปที่ดิน	แนวหน้า
4. รองปลัดฯ ประชุมคกก. อ้อยฯ ร่วมพิจารณา 3 ประเด็นสำคัญ	แนวหน้า
5. คอลัมน์: Economic Thoughts: เล่าเรื่องเมืองเกษตรดิจิทัลสู่เป้าหมาย ผล...	กรุงเทพธุรกิจ
6. ภาพข่าว: ปลูกพลับ	สยามรัฐ
7. กรมข้าวจัดงานใหญ่งานวันข้าว-ชาวนาลดต้นทุนการผลิตช่วยเหลือเกษตรกร	แนวหน้า
8. สก๊อปพิเศษ: แปลงใหญ่สมุนไพรมันหวานบ้านหนองบ้าน จ.มหาสารคาม มุ่งหน้าสู่การ...	สยามรัฐ
9. คลัง เผย ศก.ไทย เดือนเม.ย.66 รั้งปัจจัยบวก จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้...	หุ้นอินไซด์ รายวัน
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. เลี้ยงผึ้งโพรงเสริมผลผลิตไม้พ้อขาย	เดลินิวส์
12. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: เปิดระบบแจ้งปัญหาสัตว์น้ำ	มติชน

\*\*\*\*\*



## แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมดอนคลัง

ราชบุรีแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมเป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีพื้นที่ปลูกร้อยละ 34.38 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ และยังเป็นสินค้าที่ได้รับเลือกให้นำร่องในโครงการโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy)

ด้วยมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี มีลูกใหญ่ เนื้อนุ่ม น้ำหวานและหอมกลิ่นใบเตยอ่อนๆ ทำให้ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จึงสร้างความมั่นใจกับผู้ค้าและผู้บริโภคได้ว่าผลผลิตได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและตลาดมะพร้าวน้ำหอม **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10)** พบว่า



กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว น้ำหอมตำบลดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นับเป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ผลิตมะพร้าวน้ำหอม จนประสบผลสำเร็จ มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพการผลิต มีการพัฒนาและยก

ระดับองค์ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการผลิตให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

โดยได้เริ่มดำเนินการกลุ่มแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปี 2562 มีพื้นที่ปลูกรวม 1,100 ไร่ สมาชิก 56 ราย นิยมปลูกมะพร้าวพันธุ์กันจیبสถานการณ์การผลิตปี 2565 พบว่า มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 18,445.34 บาท ต่อปี (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 และเก็บเกี่ยวได้ถึง 20 ปี) ในรอบ 1 ปี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 17 ครั้ง (เฉลี่ยเก็บเกี่ยวได้ทุก 20 วัน) ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงเดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 11.10

ของผลผลิตทั้งหมดของกลุ่มมีประมาณปีละ 8,781 ตัน ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 7,983 กก.ต่อปี ได้ผลตอบแทนของทั้งกลุ่มเฉลี่ยไร่ละ 48,456.81 บาทต่อปี มีกำไรไร่ละ 30,011.47 บาทต่อปี คิดเป็นกำไรทั้งกลุ่ม เฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 33 ล้านบาท

ผลผลิตเกือบทั้งหมดร้อยละ 99 จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางภายในจังหวัด และขายให้ล้งในพื้นที่โดยล้งจะส่งต่อไปโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในอำเภอนำไปแปรรูปเพื่อส่งออก ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 1 จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางภายนอกจังหวัด โดยพ่อค้าจะมารับซื้อและตัดที่สวนเอง

ผลสำเร็จของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว น้ำหอมตำบลดอนคลัง ทำให้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานตาม BCG Value Chain.

**ส-เล-ด**



หารือ : นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือการพัฒนา ระบบขับเคลื่อนนโยบายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์จากการค้าที่เพิ่มขึ้น โดยวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออก ลดการนำเข้า ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการ เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรฯ

## ปลัดฯขับเคลื่อนการค้าสินค้าเกษตร

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ การพัฒนาระบบขับเคลื่อนนโยบายการค้า สินค้าเกษตรระหว่างประเทศของกระทรวง เกษตรฯ เพื่อประโยชน์จากการค้าที่ เพิ่มขึ้น โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีการหารือและ นำเสนอข้อมูลระบบการขับเคลื่อนงาน ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวง เกษตรฯ ในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และลดการนำเข้า (เกินดุลการค้าสินค้า เกษตร) อาทิ กระบวนการวิเคราะห์ โอกาสทางการค้า ความได้เปรียบ ในการแข่งขันสินค้าเกษตรของไทย

ตลอดจนกระบวนการสื่อสารพัฒนา ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรและสถาบัน เกษตรกร ให้มีความสามารถดำเนิน ธุรกิจเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรตาม กฎหมาย และระเบียบทางการค้าของ ประเทศคู่ค้า

อย่างไรก็ดี นายประยูร ได้มอบ นโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เกษตรฯ เดินหน้าบูรณาการทำงานร่วม กันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะหน่วยงานที่ มีกอง/สำนักด้านการต่างประเทศ ให้ ร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อผลักดัน การส่งออกสินค้าเกษตรไทยให้มากที่สุด รวมทั้งช่วยกันส่งเสริมในเรื่องของการค้า ระหว่างประเทศให้มีความคล่องตัวและ

รวดเร็ว เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับทูต เกษตร ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำ กรุงโรม, กรุงวอชิงตัน ดี.ซี., สหภาพ ยุโรป, กรุงปักกิ่ง, กรุงแคนเบอร์รา, กรุง โตเกียว และฝ่ายเกษตร ประจำสถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา, กรุง มอสโก ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว, นครลอสแอนเจลิส, และนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนประสานงาน กับภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการ ค้าที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกร สำหรับ โครงการต่างๆ ที่ได้ขับเคลื่อนไปแล้ว ขอ ให้ทุกฝ่ายมุ่งมั่นลงมือปฏิบัติให้เกิดเป็น รูปธรรมชัดเจน

# เกษตรฯถกคกก.พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งฯการปฏิรูปที่ดิน

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งฯทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2566 มีประเด็นสำคัญ อาทิ 1.ที่ประชุมรับทราบ ร่างระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...ซึ่งดำเนินการร่างโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ โดยบรรจุแนวทางการสั่งให้เกษตรกรสันสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่รับมอบจาก ส.ป.ก.ไว้ในร่างระเบียบฯ

2.ที่ประชุมรับทราบ กรณีการอุทธรณ์คำสั่งให้สันสิทธิที่อยู่ระหว่างพิจารณำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งฯทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) 19 ราย เนื่องจากอยู่ระหว่างรอแนวทางที่ชัดเจนตามร่างระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

3.ที่ประชุมพิจารณา กรณีนาง จ อุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด (คปก.ร้อยเอ็ด) ที่สั่งให้สันสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากนาง จ ผู้ยื่นคำขอรับมรดกสิทธิได้ปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้งเพื่อให้ตนเองได้รับมรดกสิทธิทั้งแปลง โดยที่

ประชุมเห็นตามความเห็นของ ส.ป.ก.และให้นำเสนอ คปก.พิจารณาเพิกถอนมติ คปก.ร้อยเอ็ด ที่สั่งให้นาง จ สันสิทธิในที่ดิน และภายหลังจากที่ คปก.มีมติเพิกถอนคำสั่งให้นาง จ สันสิทธิ ให้มีหนังสือแจ้งปฏิรูปที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด พิจารณาทบทวนการอนุมัติให้นาง จ ได้รับมรดกสิทธิที่ดินเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

4.ที่ประชุมพิจารณา กรณีการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้สันสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินของเกษตรกรรายนาง น เนื่องจากนาง น ไม่ได้เป็นผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินจริง เป็นเพียงผู้ครอบครองที่ดินแปลงพิพาทแทน โดยที่ประชุมเห็นตามความเห็นของ ส.ป.ก.และให้นำเสนอ คปก.พิจารณาเพิกถอนมติ คปก.นครราชสีมา ที่สั่งให้นาง น สันสิทธิในที่ดิน และภายหลังจากที่ คปก.มีมติเพิกถอนคำสั่งให้นาง น สันสิทธิ ให้มีหนังสือแจ้งปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาทบทวนการอนุมัติให้นาง น ได้รับมรดกสิทธิที่ดินว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบหรือไม่ต่อไป

5.ที่ประชุมพิจารณา กรณีนางสาว ร อุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (คปก.เพชรบุรี) ที่สั่งให้สันสิทธิการเข้าทำประโยชน์ เนื่องจากข้อเท็จจริง อันเป็นเหตุให้เกิดอำนาจดำเนินการสั่งให้นางสาว ร สันสิทธิ ยังไม่ชัดเจนว่าเข้าข้อยกเว้นการสั่งให้เกษตรกรสันสิทธิโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้เพิกถอนมติ คปก.เพชรบุรี ซึ่งมีมติและคำสั่งให้นางสาว ร สันสิทธิ และเสนอ คปก.เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป

## รองปลัดฯประชุมคกก.อ้อยฯ ร่วมพิจารณา3ประเด็นสำคัญ

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ครั้งที่ 5/2566 ในฐานะกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ) ที่ห้องประชุม บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 32 เขตราชเทวี กทม. โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาใน 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้  
1.ขออนุมัติแต่งตั้งผู้แทน อนท.ในคณะกรรมการกำหนดราคาขาย 2.ขออนุมัติถอนใบรับเงินฝากประจำ และ 3.ขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามในใบเบิกถอนและเช็คสั่งจ่ายของธนาคารพาณิชย์

# เล่าเรื่องเมือง'เกษตรดิจิทัล'สู่เป้าหมาย ผลผลิตดี กินดี สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี

กรุงเทพธุรกิจ  
Economic Thoughts

เป้าหมายการพัฒนา คือความท้าทาย  
ที่ทำให้การทำงานมีพลังและเดินหน้าไป  
สู่ความสำเร็จ แต่ความสำเร็จดังกล่าวทำ  
คนเดียวไม่ได้ จะต้องได้รับความร่วมมือ  
จากทุกฝ่าย รวมถึงการพัฒนาด้าน  
การเกษตรกรรมของประเทศไทยด้วย

**เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัด  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผย  
ภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม  
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบาย  
ด้านการเกษตรดิจิทัลของ  
ประเทศไทย กับการพลิกโฉม  
ระบบเกษตร และอาหาร  
ที่ยั่งยืน ร่วมกับ  
ดร.ปริสสรักวาทิน  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
ใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์  
ใช้ดิจิทัล สำนักงาน  
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
และ Mr.Aziz Elbehri, Senior  
Economist องค์การอาหารและ  
เกษตรแห่งสหประชาชาติ  
(FAO) ประจำภูมิภาค  
เอเชียและแปซิฟิก ว่า

กระทรวงเกษตรฯ ได้  
ดำเนินโครงการ "การจัดทำ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านดิจิทัล  
ทางการเกษตรไทย เพื่อสนับสนุนการ  
ฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19  
(Agriculture Digitalization Policy  
Recommendation for Thailand in  
Support of COVID-19 Recovery)"  
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างไทย  
และ FAO ฉบับปี 2561-2564 และ  
โครงการ "Digital Village Ecosystem  
Pilot Development in Thailand"  
ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่  
ของ FAO ตามเป้าหมายหลัก 4 ประการ  
(4 betters)

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการใน  
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ  
โครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง  
ภาครัฐ เอกชน สมาคม ประชาสังคม

สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ รวมถึง  
เกษตรกร และเพื่อนำเสนอแนวนโยบายด้าน  
เกษตรดิจิทัลของประเทศไทย รวมทั้ง  
อภิปรายความเชื่อมโยงในการพลิกโฉม  
ระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน ตลอดจน  
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์การ  
ดำเนินงานด้านเกษตรดิจิทัล ทั้งภาครัฐ  
เอกชน และเกษตรกร

สำหรับ Digital Agriculture คือ  
จุดพลิกโฉมของการอยู่รอดของ



ภาคเกษตรและระบบอาหาร มีความ  
ยืดหยุ่นต่อวิกฤติ ไม่ว่าจะโรคระบาด  
หรือวิกฤติด้านสภาพภูมิอากาศและ  
อื่นๆ โดย Digital Agriculture นับว่า  
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเร่งรัดให้เกิดการ  
พลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารไปสู่  
ความยั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง  
การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG  
Model (Bio Economy, Circular  
Economy, Green Economy) ของ  
กระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยน  
ระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่  
3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูงด้วยการ

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสม  
ภูมิปัญญา มุ่งยกระดับผลผลิตเกษตรสู่  
มาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ  
โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบ  
การผลิตที่ยั่งยืน

เพื่อเป้าหมายในการทำการเกษตร  
เป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงด้วยการ  
ผลิตสินค้าเกษตร ที่เน้นความเป็น  
พรีเมียม มีความหลากหลายและกำหนด  
ราคาขายได้ตามคุณภาพของผลผลิต  
เกษตร

การร่วมมือกันระหว่างกระทรวง  
เกษตรฯ FAO ประจำภูมิภาคเอเชีย  
และแปซิฟิก และมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ ในการดำเนินโครงการ  
ทั้ง 2 โครงการประกอบไปด้วย

1) โครงการ Agriculture  
Digitalization Policy  
Recommendation  
for Thailand in Support  
of COVID-19 Recovery  
และ 2) โครงการ Digital  
Village Eco  
system Pilot  
Develop  
ment in  
Thailand  
สำหรับโครงการ  
Digital Village Ecosystem

Pilot Development in Thailand  
เกิดจากการบูรณาการร่วมมือ ระหว่าง  
กระทรวงเกษตรฯ สำนักงานส่งเสริม  
เศรษฐกิจดิจิทัล และมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ นับว่าเป็นโครงการใหม่  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ของ FAO  
ตามเป้าหมายหลัก 4 ประการ (4 betters)  
เพื่อบรรลุผลสำเร็จในการผลิตที่ดีขึ้น  
โภชนาการที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  
และชีวิตที่ดีขึ้น

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของการเกษตร  
ดิจิทัล โดยการเชื่อมโยงชนบทกับเมือง  
และบูรณาการพื้นที่ชนบทให้เข้ากับ  
เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อแก้ปัญหาความ  
ไม่มั่นคงด้านอาหารและโภชนาการที่ดี  
ยิ่งขึ้น ตลอดจนการขยายแนวคิดในการ  
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงบริการใน  
ชนบทและการกระจายรายได้



**ปลุกพลัง :** เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิปไตยส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ คูโบต้า กล้า / ทำ / ปลุก ครั้งแรกกับการแข่งขันพัฒนาแปลงเพาะปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมปฏิทินเพาะปลูกข้าว KAS Crop Calendar ปลุกพลังเกษตรกรรุ่นใหม่ก้าวสู่การทำเกษตรแม่นยำด้วยโซลูชันลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้

## กรมข้าวจัดงานใหญ่ งานวันข้าว-ชาวนา ลดต้นทุนการผลิตช่วยเหลือเกษตรกร

นายณัฐฤทธิคดี ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ได้จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตรสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2566 ที่กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้ชื่องาน “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่วิถีไทยยั่งยืน” ขณะที่ส่วนภูมิภาค จัดงานวันข้าวและชาวนาที่ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 จัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อ.วังทอง

จ.พิษณุโลก ซึ่งภายในงานจะมีการนำนิทรรศการด้านข้าวต่างๆ มากมายมาจัดแสดง อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 91 พรรษา นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา นิทรรศการด้านข้าวของกรมการข้าว แปลงสาธิตพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนผู้ร่วมงานสามารถ ชมชิม ซื้อป ผลิตภัณฑ์จากข้าว และสินค้าเกษตรอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกชิงรางวัล อาทิ กิจกรรมการประกวดธิดาชาวนา กิจกรรมแข่งขันฝัดข้าวสาธิตและหุงข้าวหม้อดิน กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามองค์ความรู้ด้านข้าว

“นอกจากนั้นการจัดงานในส่วนของภูมิภาค ยังมีการจัดที่ จ.นครราชสีมา ที่ Korat Hall ชั้น 4 เซ็นทรัลนครราชสีมา วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวนานครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว





สก๊อปพิเศษ

• ทีมข่าวภูมิภาค

## แปลงใหญ่สมุนไพรบ้านหนองบ้าน จ.มหาสารคาม มุ่งหน้าสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าสมุนไพร

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตนำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต

นางภูมิใจ หมอเมือง ประธานแปลงใหญ่สมุนไพรหมู่ 4 บ้านหนองบ้าน ต.หนองคู อ.นาาดูน จ.มหาสารคาม กล่าวว่า กลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพร หมู่ 4 บ้านหนองบ้าน ต.หนองคู อ.นาาดูน จ.มหาสารคาม เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.หนองคู เพื่อให้เกษตรกรรวมตัวกันปลูกพืชสมุนไพร โดยเริ่มรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน จากนั้นก็เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ตามลำดับ วางแผนกันว่าจะมีการแปรรูปเป็นสมุนไพรแห้งสมุนไพรสดเพื่อส่งโรงงาน จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนเวชภัณฑ์สมุนไพร มีขมิ้น ชัน ยาหม่อง ลูกประคบ ยาอม ส่วนของ ใช้ในครัวเรือน มีแชมพู สบู่ น้ำยาล้างจาน มาตรฐานการปลูกได้มาตรฐาน GAP เป็นอันดับแรก



และอยู่ระหว่างดำเนินการขอมาตรฐานอินทรีย์ ส่วนมาตรฐานโรงงานอยู่ในขั้นตอนการขอมาตรฐานโรงงานผลิต GMP

นางเสาวนุช ศรีวรรชนี เกษตรอำเภอนาาดูน กล่าวว่า ส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอนาาดูนกรมส่งเสริมการเกษตรมีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพร คือเริ่มตั้งแต่กระบวนการให้ความรู้ทางวิชาการด้านการผลิต การปลูกพืชสมุนไพร การให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการขอใบรับรองมาตรฐาน GAP ในแปลงสมุนไพรการแปรรูป

กรมส่งเสริมการเกษตรมีโครงการ 9101 เข้ามามาสันับสนุนในส่วนของปัจจัยการผลิต อุปกรณ์ในการแปรรูปของกลุ่ม ในปี 64 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ สนับสนุนงบประมาณที่กลุ่มมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในอนาคตกลุ่มจะพัฒนาคุณภาพ และการตลาด



ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการขอมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้านการตลาด ถ้าผ่านการรับรองมาตรฐาน อินทรีย์เรียบร้อยแล้วก็จะสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเข้าสู่ระบบตลาดเกษตรออนไลน์ได้

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันในรูปแบบแปลงใหญ่เน้นการลดต้นทุนการผลิต ทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปใน



การผลิตของเกษตรกร การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปลดต้นทุน รวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต ทำให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนได้ การเพิ่มผลผลิตทำเป็นแปลงใหญ่โดยเฉพาะแปลงใหญ่สมุนไพรมันหนองบ้านโดยประสิทธิภาพในการผลิต หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้กลุ่มนั้นเจริญเติบโตขึ้น ส่งเสริมในเรื่องของการตลาดพัฒนาสินค้าได้เชื่อมโยงกับสาธารณสุขจังหวัดเรื่องของพืชสมุนไพรในมหาสารคามมีการพัฒนาไปเป็นเมืองสมุนไพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านให้ความสำคัญตั้งคณะกรรมการเมืองสมุนไพรขึ้นมาที่มีการประชุมร่วมกันเพื่อแปรรูปสมุนไพรให้ออกสู่ตลาด จำหน่ายให้กับโรงพยาบาลที่นำสมุนไพรมาใช้ในการรักษา เพิ่มมูลค่าสินค้าได้

# คลัง เผย ศก.ไทย เดือนเม.ย.66

## รั้งปัจจัยบวก จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง

**นายพรชัย ชีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง** เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเมษายน 2566 ว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2566 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ต่อเนื่องทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเศและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ขยายตัวได้ดี และอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่อง

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือนเมษายน 2566 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 2.4

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนเมษายน 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 55.0 จากระดับ 53.8 ในเดือนก่อน ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 และสูงสุดในรอบ 38 เดือน สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการท่องเที่ยวฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น รวมถึงความกังวลจากอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง สำหรับรายได้เกษตรกรที่แท้จริง ในเดือนเมษายน 2566 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 1.0 อย่างไรก็ตาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ และปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่ง ในเดือนเมษายน 2566 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ -7.0 และ -1.4 ตามลำดับ

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุน

ภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ในเดือนเมษายน 2566 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -8.4 แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังจกจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 0.1 สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ ในเดือนมีนาคม 2566 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 0.2 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังจกจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -1.4 ขณะที่ภาษีธุรกิจรรวม อสังหาริมทรัพย์ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ -30.0

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยภาคเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม ในเดือนเมษายน 2566 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 12.0 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังจกจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 2.4 จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสำคัญ อาทิ ยางพารา ข้าวโพด และหมวดปศุสัตว์ เป็นต้น

สำหรับภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนเมษายน 2566 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 95.0 จากระดับ 97.8 ในเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการชะลอตัวของการผลิตจากวันหยุดต่อเนื่องในช่วงวันสงกรานต์ และอุปสงค์จากต่างประเทศที่ยังคงอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคและการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัว และต้นทุนค่าระวางเรือที่เริ่มคลี่คลายลง สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ในเดือนเมษายน 2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยรวม จำนวน 2.18 ล้านคน คิดเป็นอัตราการ

ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 644.0 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังจกจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 18.2 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย จีน อินเดีย รัสเซียและเกาหลีใต้ ตามลำดับ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในเดือนเมษายน 2566 จำนวน 21.3 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 27.4 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังจกจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 11.0

เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี และแรงกดดันจากระดับราคาสินค้าลดลงต่อเนื่อง สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน 2566 อยู่ที่ร้อยละ 2.67 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.66 ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 อยู่ที่ร้อยละ 61.2 ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และผู้ว่างวัยประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ ในเดือนเมษายน 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.58 ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งหมด สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 อยู่ในระดับสูงที่ 223.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ



เกษตรวันนี้..... ● องค์กร ทรูท ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไม้อย่างและ  
วิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มีเสถียรภาพทางการเงินที่ดีขึ้น  
ฝากบอกว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็น ..... ● โดยหลักเกณฑ์ในการช่วย  
เงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ ให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถ  
กิจการไม้อย่างและผลิตภัณฑ์ ขายไม้อย่างพาราได้ในราคาที่  
ระยะที่ 2 ซึ่งปิดรับสมัครผู้ เป็นธรรมในช่วงระหว่าง  
เข้าร่วมโครงการฯ ไปแล้ว รอเศรษฐกิจฟื้นตัวอีก  
เมื่อ 21 เมษายน 2566 ต่อ ด้วย ผู้ประกอบการที่  
มาในการประชุมคณะ ประสงค์เข้าร่วมโครง  
กรรมการบริหารโครงการฯ การฯ สามารถยื่นคำขอ  
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่  
ที่ประชุมมีมติให้ กยท. ขยาย [http://api.raot.co.th/erw/  
index](http://api.raot.co.th/erw/index) และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
ระยะเวลารับสมัครผู้เข้าร่วม ที่กองโครงการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์  
โครงการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์กร การยางแห่งประเทศไทย โทร.  
โดยการขยายระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครง 0-2433-2222 ต่อ 290..... ●  
การฯ ครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ 0-2433-2222 ต่อ 290..... ●  
ประกอบการได้เข้าร่วมโครงการฯ นายกะหล่ำปลี



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: อังคาร 30 พฤษภาคม 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 26892

Col.Inch: 50.14 Ad Value: 90,252

หัวข้อข่าว: เลี้ยงผึ้งโพรงเสริมผลผลิตไม้พอขาย

หน้า: 13(ล่าง)

PRValue (x3): 270,756

ศิลปิน: สีสี่



## เลี้ยงผึ้งโพรงเสริมผลผลิตไม้พอขาย

นายเกียรติวิษณุ יעידนุ่น หรือกิ่งกวนหาญ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153 หมู่ 11 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง เปิดเผยว่า มีอาชีพเป็นเจ้าของที่โรงพยาบาลตรัง แต่หารายได้พิเศษด้วยการเลี้ยงผึ้งโพรง (ภาคใต้เรียกมันโต) ไว้กว่า 30 รังบนเนื้อที่ 3 ไร่ โดยใช้เวลาเลี้ยง 3 เดือนก็ทยอยเก็บน้ำผึ้งขายได้ เฉลี่ยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งเกษตรกรเปลี่ยนแนวคิดจากการร่อนน้ำผึ้งขายเป็นขวด มาเป็นการขายแบบกล่องแทน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพ ได้เห็นทั้งรังผึ้ง ตัวอ่อนของผึ้งและได้ชิมน้ำผึ้งสด ๆ จากรัง ในราคาที่จับต้องได้

หากขายเป็นขวดที่มีแต่น้ำผึ้ง จะขายกันอยู่ที่ขวดละ 400-500 บาท แต่หากขายเป็นกล่องมี 2 ราคา คือตัวอ่อนของผึ้งขายกล่องละ 50 บาท ส่วนรังที่มีแต่น้ำผึ้งไม่มีตัวอ่อนขายกล่องละ 100 บาท ซึ่งราคาถูกกว่าแบบขวด 4-5 เท่า ตัว ทำให้ลูกค้าที่มั่งมีน้อยหรือนำไปใช้ประโยชน์ไม่มาก หันมาซื้อแบบกล่องกันมากขึ้น โดยเกษตรกรใช้เวลาเลี้ยงยังไม่

ถึง 6 เดือน ก็สามารถขายน้ำผึ้งไปแล้วกว่า 100 กล่อง ซึ่งแต่ละรังจะให้น้ำผึ้งไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดของรัง แต่ก็ไม่ต่ำกว่า 5-10 กล่องต่อรัง

โดยเฉพาะน้ำผึ้งเดือน 5 คือในเดือนเมษายนของทุกปี จะเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพดีที่สุดในรอบปี เพราะตรงกับช่วงหน้าแล้ง ไม่มีน้ำฝนมารบกวนความหอมหวานของเกสรดอกไม้ ทำให้น้ำผึ้งที่ได้ในเดือน 5 มีรสชาติหวานเข้มข้นสีเหลืองอำพันและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เชื่อว่าใช้ทำยา

ได้ดี จึงมียอดสั่งจองล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก จนแทบไม่พอขาย และเตรียมขยายรังผึ้งเพิ่ม โดยรอบเดือนเมษายนนี้ มีรายได้แล้วกว่า 10,000 บาท หรือประมาณ 1,500 บาทต่อวัน แม้ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดหากปลั่งแผลอรมควันไม่ถึง หรือมีช่องว่างให้ผึ้งเข้าไปในชุดที่สวมใส่ได้ สำหรับน้ำผึ้งเดือน 5 คือผึ้งที่เข้ามาทำรังในเดือนมกราคม และสามารถเก็บน้ำผึ้งขายได้ตลอดเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้าสั่งจองกันมากที่สุด สรรพคุณใช้กินคู่กับ



มะนาว ทำเป็นน้ำผึ้งมะนาว แก้กะหาย ทำให้ชุ่มคอ ตัวอ่อนของผึ้งนำไปทำเมนูอาหารได้หลายเมนู หรือนำไปคองเหล้าทำเป็นยารักษาอาการนอนไม่หลับ ท้องผูก วิงเวียนศีรษะ รักษาแผลสด โรคลิ้นประสาทและอื่น ๆ ได้มากกว่า 40 โรค ส่วนใครสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่นายเกียรติวิษณุ หมายเลขโทรศัพท์ 09-3789-4566 หรือที่ FB กิ่งกวนหาญ.

ทรงวุฒิ นาคพล รายงาน

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

วันที่: อังคาร 30 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16515

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 5.75

Ad Value: 6,325

PRValue (x3): 18,975

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: เปิดระบบแจ้งปัญหาสัตว์น้ำ



## ● เปิดระบบแจ้งปัญหาสัตว์น้ำ

นายประพันธ์ ลิปะยะคุณ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ได้จัดทำระบบรายงานสัตว์น้ำป่วย (แบบ กพส.สร.1) เพื่อติดตามปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ำของพี่น้องเกษตรกร เมื่อกรมได้รับแจ้งข้อมูล กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำจะติดต่อกลับไปยังฟาร์มเกษตรกร ติดต่อเจ้าหน้าที่ประมง เก็บตัวอย่างพร้อมให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาการป่วยหรือสัตว์น้ำตายให้กับเกษตรกร ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้